
คฑาทอง ฝ าวิกฤติโควิด รุกเพิ่มรถวอลโว บัส อีก 23

คัน รองรับแผนขยายงาน

คฑาทอง ฝาวิกฤติโควิด รุกเพิ่มรถวอลโว บัส อีก 23 คัน รองรับแผนขยายงาน

• ควาสัญญาระยะ 5 ปี จากโรงงาน โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

• พลิกวิกฤติโควิด19 ใหเป็นโอกาสเพราะลูกคาใหความสําคัญกับการป องกัน

บริษทั คฑาทอง ทรานสปอรท จํากัด ซึ่งเป็นผูนําดานการใหบริการรถรับสงพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวัน

ออก พลิกวิกฤติโควิด19 ใหเป็นโอกาส แมธุรกิจโดยรวมไดรับผลกระทบ แตดวยความมุงมัน่ยกระดับมาตรฐานการ

ใหบริการที่เนนคุณภาพและสุขอนามัยภายในตัวรถ สรางความเชื่อมัน่กับลูกคาปัจจุบันและลูกคาใหมมัน่ใจในบริการ

นายพงษพันธ หงษทอง กรรมการผูจัดการบริษทั คฑาทอง ทรานสปอรท จํากัด เปิดเผยวาจากวิกฤติโควิด19 ตัง้แต

ตนปี 2563 เป็นตนมา บริษทัฯ ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับผูใหบริการรับสงพนักงานรายอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลจากการ

ลดเที่ยววิ่งลง โดยรายไดจากการดําเนินงานลดลงประมาณ 30% อยางไรก็ตาม จากการรักษาระดับคุณภาพการให

บริการในระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ พรอมกับมาตรการการป องกันเชิงรุกทางดานสุขอนามัยที่คฑาทองดําเนินการ

ตัง้แตเกิดการแพรระบาดตัง้แตตนปีที่แลว ทําใหลูกคาที่ตองการคุณภาพการใหบริการที่ดี ไดมาตรฐานสากลและ

มาตรการดานสุขอนามัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม คฑาทองจึงไดลูกคารายใหมเขามาอยางตอ

เน่ือง

“แมวาลูกคาเราบางรายลดการใชบริการของเราลงไปบาง แตเราไดลูกคาใหมเขามาเติม ซึ่งมาจากการแนะนําของ

ลูกคาปัจจุบันสวนหน่ึง และลูกคาใหมที่ผูบริหารโรงงานที่ตองการยกระดับคุณภาพการรับสงพนักงานไดตัดสินใจใช
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บริการของเรา ทําใหผลประกอบการของเราตัง้แตปีที่แลวจนถึงขณะน้ี ใกลเคียงกับชวงกอนเกิดวิกฤติโควิด19”

นายพงษพันธ กลาว

อยางไรก็ตาม มาตรการที่รัฐบาลประกาศ Lockdown กรุงเทพมหานครและจังหวัดพื้นที่สีแดงในขณะน้ี ไมสงผลก

ระทบตอการใหบริการลูกคาของคฑาทองเพราะภาคการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน าตอเน่ืองเพราะความ

ตองการของตลาดทัง้ภายในประเทศและการสงออก ยังสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางไมสะดุด ทําใหความตองการใช

บริการรับสงพนักงานยังคงดําเนินการตอไป เพียงแตมาตรการดานการป องกันเชิงรุกเพื่อป องกันการแพรเชื้อโควิด

19 จะตองดําเนินการอยางเขมขน

คฑาทอง ทรานสปอรท กอตัง้ในปี พ.ศ. 2542 โดยใหบริการรับสงพนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเริ่ม

ตนดวยรถตูเพียง 2 คัน ดวยปรัชญาการใหบริการลูกคาของคฑาทองที่มุงเนนคุณภาพการใหบริการดวยรถที่มี

คุณภาพสูง จึงสรางความแตกตางไปจากคูแขง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่ทําใหคฑาทองประสบความสําเร็จอยางตอเน่ือง

ในการดําเนินธุรกิจใหบริการรถรับสงพนักงาน จํานวนลูกคาเขาใชบริการของคฑาทอง จึงเติบโตอยางตอเน่ือง แมใน

ชวงวิกฤติโควิด19 จํานวนลูกคาของคฑาทอง ยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง ปัจจุบันมีลูกคาใชบริการมากกวา 40 โรงงา

น โดยเป็นโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณภาคตะวันออก มีรถใหบริการลูกคาทัง้สิน้มากกวา 500 คัน โดยเป็น

รถบัสขนสงพนักงานประมาณ 200 คัน สวนที่เหลือเป็นรถตูและรถเชาสําหรับผูบริหาร

นายพงษพันธ กลาววาเพื่อรักษามาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพระดับสูง คฑาทอง จึงไดสัง่ซื้อรถวอลโว บัส รุน

B8R จํานวน 23 คัน เพื่อรองรับกับสัญญาใหม 5 ปีจากโรงงานโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรม

เกตเวย จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะเริ่มใหบริการในเดือนสิงหาคม โดยใชรถไมตํ่ากวา 11 คันในระยะแรก สวนที่เหลือ

เป็นการเตรียมรถเพื่อรองรับกับลูกคาใหมอีกหลายรายที่จะเซ็นสัญญาในเร็ว ๆ น้ี

“ดวยคุณภาพรถที่ไดมาตรฐานระดับโลกของวอลโว บัส ทําใหลูกคาของเรามัน่ใจวาเราจะสามารถใหบริการที่มี

คุณภาพสูง ดวยรถที่มีมาตรฐานสากล เราจึงไดมัน่ใจวาจากน้ีไป เราจะเพิ่มรถบัสใหมดวยวอลโว บัส เพราะลูกคา

เห็นรถที่เรานําออกไปใหบริการแลว มีความมัน่ใจทัง้ในเรื่องความสะดวกสบายและมาตรฐานดานความปลอดภัยสูง

เราจึงมัน่ใจวาการใชรถวอลโว บัส จะเป็นจุดขายสําคัญของเรา” นายพงษพันธ กลาว

นายพงษพันธ กลาววา คฑาทอง ไมใชบริษทัผูใหบริการรับสงพนักงานที่ราคาถูก แตเป็นผูใหบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสูงดวยราคาสมเหตุสมผล “เราสามารถคํานวณตนทุนการใหบริการไดอยางแมนยําเพราะเรารูตนทุนที่

ชัดเจนจากราคาตัวรถที่พวงดวยคาใชจายดานการบํารุงรักษาที่เป็น Package ที่เราสรุปกับวอลโว บัส เมื่อลูกคาเห็น

โครงสรางราคาการใหบริการที่โปรงใสที่ลูกคาสามารถตรวจสอบไดและยอมรับคาบริหารจัดการของเราที่ทําใหราคา

โดยรวมในแตละเดือนสมเหตุสมผล เขาจึงเลือกใชบริการของเรา”

นอกจากน้ี คฑาทอง ไดเนนมาตรการดานสุขอนามัยที่ชัดเจน โดยผูที่จะขึ้นรถของ คฑาทอง ทุกคน รวมทัง้

พนักงานขับรถและพนักงานผูใหบริการประจํารถ จะตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิและลางมือดวยเจลแอลกอฮอลที่

บริษทัฯ เตรียมไวประจํารถ อีกทัง้ทําความสะอาดฆาเชื้อดวยการอบโอโซนทุกสัปดาห

“เราไมใชเพิ่งจะมาทําตอนน้ี แตเราทํามาแลวตัง้แตวันแรกที่เกิดการระบาดโควิด19 ในประเทศไทย และเรามีการ



สื่อสารกับลูกคาอยางตอเน่ืองถึงมาตรการดานสุขอนามัยผานสื่อออนไลนและออฟไลน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยูในขณะน้ี ทําใหลูกคาเรามัน่ใจวาพนักงานของเขาไดผานการตรวจสอบทัง้ใน

โรงงานและนอกโรงงานในมาตรฐานเดียวกัน จึงทําใหมีการบอกกลาวกันในลักษณะปากตอปาก ซึ่งเป็นผลใหมีลูกคา

ใหม ๆ เขามาหาเราอยางตอเน่ือง” นายพงษพันธ กลาว


